

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 25 พฤษภาคม 2559

เรื่อง

1. สศท.5ส่งทีมลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการ ช่วยภัยแล้งภาคอีสาน
2. สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59 ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด
3. บิ๊กป้อมเผยอียูส่งสัญญาณดี
4. อียูดึงไทย3ปมแก้ไอยูยู บิ๊กป้อมชี้ต้องใช้เวลา รุกแจ้งความคืบหน้าอีกรอบมิ.ย.
5. คอแล่มน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: ช่วยเกษตรกรสู้แล้ง
6. ส่งทูตเกษตร'บินด่วนประจำรัสเซีย ผลักดันความร่วมมือฯ
7. เกษตรฯผนึกกำลังประชารัฐ ลดราคาปุ๋ย400บาทต่อตัน
8. เกษตรฯสั่งปุ๋ยประชารัฐลดกระสอบละ20บ.
9. ภาพข่าว: ร่วมมือ

หนังสือพิมพ์

- แนวหน้า
มติชน
มติชน
โพสต์ทูเดย์
ไทยรัฐ
แนวหน้า
กรุงเทพธุรกิจ
คมชัดลึก
แนวหน้า

สศท.5ส่งทีมลงพื้นที่ ประเมินผลโครงการ ช่วยภัยแล้งภาคอีสาน

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศท.) เปิดเผยว่า สศท. ได้รับมอบหมายให้ประเมินผลสัมฤทธิ์ โครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 โดยในส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จ.นครราชสีมา (สศท.5) ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และ จ.สุรินทร์ ภายใต้มาตรการจ้างงานเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร เช่น การขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมคลองส่งน้ำ และมาตรการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชชนิดที่ใช้น้ำน้อย การสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร การเพาะเห็ด เป็นต้น

นายสมมาตร อึ้งขุด ผู้อำนวยการ สศท.5 กล่าวว่า สศท.5 ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 29 เมษายน-14 พฤษภาคม และในวันที่ 21-29 พฤษภาคม จะลงพื้นที่อีกครั้งเพื่อนำเอาข้อมูลที่สอบถามจากเกษตรกร ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ และไม่เข้าร่วมโครงการฯ มาวิเคราะห์ถึงความพึงพอใจต่อมาตรการ และผลสำเร็จ ตลอดจนปัญหาในขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมและรายงานผลโครงการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

สศก.คาดการณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรปี'59 ขยายตัว 11 ชนิด ลดลง 11 ชนิด

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงครึ่งปีหลังจะมีมากกว่าช่วงปี 2558 ส่งผลให้ไม้ป่าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช สามารถให้ผลผลิตได้เพิ่มขึ้น โดย สศก.ได้พยากรณ์แนวโน้มสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2559 ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น มี 11 ชนิด ได้แก่ หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2558/59 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2559/60 สับปะรดโรงงาน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา มังคุด กาแฟ กุ้งขาวแวนนาไม กุ้งกุลาดำ ส่วนสินค้าที่มีแนวโน้มลดลง 11 ชนิด ได้แก่ ข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน หอมแดง ปีเพาะปลูก 2558/59 ถั่วเหลือง ปีเพาะปลูก 2559/60 ลำไย ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน ลองกอง ปลายิน ปลายาก

สำหรับสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในกลุ่มพืชไร่โดยเฉพาะข้าวนาปี คาดว่าบางพื้นที่ที่ปีที่แล้วไม่มีน้ำสำหรับการทำนา ปีนี้จะสามารถปลูกได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้นด้วย ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่เพาะปลูกใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เนื่องจากแหล่งผลิตจากภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่เกษตรกรรมยังคงเนื้อที่เพาะปลูกอยู่เท่าเดิมสืบเนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ด้านไม้ยืนต้น ได้แก่ กาแฟ ปาล์มน้ำมันและยางพารา ผลผลิตปี 2559 เพิ่มขึ้นทั้ง 3 ชนิด โดยปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลที่เพิ่มขึ้นจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูก

ใหม่ในปี 2556 ยางพาราผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่กรี๊ดได้เพิ่มขึ้น โดยปี 2559 ต้นยางพาราในภาคใต้และภาคตะวันออกอยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูงด้วย ส่วนกาแฟผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเนื้อที่ให้ผลรวมเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่ทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่สภาพอากาศเอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอทำให้ต้นกาแฟสมบูรณ์ ออกดอกติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา ในส่วนของปริมาณการผลิตกุ้งขาวแวนนาไมคาดว่าเพิ่มขึ้น จากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกุ้งไทย ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาแนวทางการเพิ่มผลผลิตกุ้งทะเลให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ มีรูปแบบการจัดการเลี้ยงอย่างถูกวิธีทำให้กุ้งมีอัตราการรอดสูงขึ้น

ขณะที่สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลง เช่น ถั่วเหลือง เกิดจากผลผลิตลดลงจากการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี ต้นทุนการผลิตสูง การดูแลเก็บเกี่ยวยาก ทำให้ไม่สามารถขยายเนื้อที่เพาะปลูกได้ มันสำปะหลัง เนื้อที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งประเทศลดลงเนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้งพื้นที่ช่วงเป็นเวลานาน ทำให้บางพื้นที่มันสำปะหลังยืนต้นตาย ผลผลิตต่อไร่ลดลง ขณะเดียวกันส่วนของไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ ประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ทำให้บางส่วนยืนต้นตาย และบางส่วนปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น ทำให้เนื้อที่ให้ผลลดลง รวมทั้งผลผลิตต่อไร่ลดลงจากการขาดแคลนน้ำผลอ่อนร่วง

โลกไม่เหมือนเดิม ประสารจิมองใหม่

ชี4ปัจจัย-แนะไทยปรับตัว ครม.ชุดบ้านชรก.1.1พันล. อีศูนย์ตรวจ'ไอยูยู'สินมีย.

'ประสาร'ร่วมเสวนา นสพ.ประชาชาติธุรกิจ เปิด 4 มุมมองโลก
ไม่เหมือนเดิม ส่วนผู้จัดการภูเกิลเผยอายุของบริษัทใหญ่ลดลง
จาก 75 เหลือ 10 ปี (อ่านต่อหน้า 5)

ต่อจากหน้า 1
ประสารจี้

ครม.เคาะบ้านชรก.1.1พันล้าน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขณะนี้อยู่ในขั้นตอน ทุกอย่างก้าวหน้าไปมากแล้ว เว้นแต่บางอย่างที่ติดขัด เช่น เรื่องประชาชนที่ส่วนใหญ่บุกกรุกไปอยู่ในพื้นที่เหล่านั้น จึงต้องหาทางให้มีที่อยู่อาศัย ซึ่งจะอยู่ในโครงการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในเรื่องการจัดหาที่อยู่ให้ประชาชน ต้องบูรณาการข้ามกระทรวง ทั้งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ที่ต้องคิดโครงการขึ้นมาสำหรับประชาชนทุกจังหวัด และในส่วนของการชำระค่าธรรมเนียม ทหารพลเรือน จะต้องมีการปรับ และทั้งหมดต้องใช้เงิน โดยจะทำแผนในระยะที่ 1 ไว้ เพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลต่อไป หากเห็นดีด้วยทำไป



บรรยาย - นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ปรากฏภาพพิเศษหัวข้อ "โลกที่ไม่เหมือนเดิม" ซึ่งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดสัมมนา "ธุรกิจไทย ในวันที่โลกไม่เหมือนเดิม" ที่โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า เรื่องโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ปี 2559 เรื่องนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้เสนอ หลักการใหญ่ๆ คือ ขอความเห็นชอบโครงการบ้านพักข้าราชการ ปี 2559 โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี (ปี 2559-2569) เป็นแผนใหญ่ ดำเนินการโดยกองบัญชาการกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ ซึ่งโครงการนี้รวมข้าราชการพลเรือนด้วย ปี 2559-2562 โครงการบ้านพักข้าราชการนี้มีเป้าหมายในการดำเนินการ 25,000 หน่วย แต่ในปี 2559 จะดำเนินการเร่งด่วน 5,099 หน่วยก่อน มีหน่วยย่อยที่ต้องดำเนินการ 13 โครงการ 5 หน่วย รวมจำนวนทั้งสิ้น 783 หน่วย ประกอบด้วยกองบัญชาการกองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และตำรวจ โครงการนี้อยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด อยู่ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคอีสาน งบประมาณในการดำเนินการระยะเร่งด่วนนี้เป็นเงิน 1,114 ล้านบาทเศษ ครม.มีมติเห็นชอบเพราะเป็นความพยายามของรัฐบาลที่จะดูแลผู้มีรายได้น้อย

บิกป้อมเผยอียูส่งสัญญาณดี

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความตึงเครียดในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ว่าสหภาพยุโรป (อียู) ได้พิจารณาอย่างไม่ให้เบียดเบียนประเทศไทย แต่ว่าการแก้ปัญหาอันมีสัญญาณในทางที่ดีโดยไทยได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของอียู แต่อาจจะมีส่วนที่ยังไม่เกิดความเรียบร้อย จึงต้องแก้ปัญหาต่อไป และเรื่องดังกล่าวต้องรอดูว่าอียูจะมีการประกาศผลการพิจารณาอีกครั้งเมื่อใด ภายในประมาณเดือนกว่าๆ นี้ทางอียูจะเดินทางมาพบกับตนเพื่อหารือกัน วันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่เราตั้งใจทำงาน เราตั้งใจทำทุกอย่าง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ไม่ได้มีหยาบคายการให้ใบเหลืองหรือใบแดงขึ้นมากพูดในการหารือแต่อย่างใด การพูดคุยส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะการ

ทำงานร่วมกันอย่างฉันมิตรว่าสิ่งที่ฝ่ายไทยได้ทำมีความตึงเครียดในการแก้ไขโดยอียูไปถึงไหนโดยอียูได้ให้คำแนะนำฝ่ายไทยให้มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาคือ โดยเฉพาะในประเด็นการติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) ที่ในขณะนี้ยังติดตั้งไม่ครบ การเดินหน้าระบบตรวจสอบย้อนกลับในสินค้าประมงของไทย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ตลอดจนการเดินหน้าบังคับใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2559 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม อียูไม่ได้มีการกำหนดกรอบระยะเวลาแก่ฝ่ายไทยทั้งสิ้นว่าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด ทั้งนี้ได้รับรายงานว่า ในปลายเดือนมิถุนายนนี้

เจ้าหน้าที่จากอียูจะเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อพูดคุยถึงการแก้ไขปัญหาย่อยของอียู

ประสารเปิด4มุมมองโลก

ที่โรงแรมดุสิตธานี หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจจัดสัมมนา "ธุรกิจไทย ในวันนี้โลกไม่เหมือนเดิม" โดยนายสุภากร บุญปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงานสัมมนาว่า หัวข้อสัมมนาได้มาจากการพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับหลายๆ ท่านจำนวนมาก ซึ่งเชื่อว่าทุกคนเคยประสบกับความเปลี่ยนแปลง แต่ประเด็นในวันนี้คือ คำถาม 2 ข้อที่ได้ถามตัวเองอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะตอบได้ชัดเจนบ้างหรือไม่ชัดเจนบ้าง คือ 1.ความเปลี่ยนแปลงมีอะไร อย่างไรบ้าง 2.จะรับมือหรือปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร ซึ่งในฐานะสื่ออาจจะโชคดี เพราะมีหน้าที่บังคับให้พบปะพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์ หรือมีตำแหน่งรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและสังคม เพื่อนำความเห็นหรือประสบการณ์เหล่านั้นมาถ่ายทอดให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง วันนี้จึงต้องมาช่วยกันตอบคำถามว่า โลกที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไร

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ และกรรมการในคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ "โลกที่ไม่เหมือนเดิม" ว่า ข้อเสนอมุมมองใน 4 ประเด็นคือ 1.สภาพโลกที่ไม่เหมือนเดิม 2.แนวคิดต่อโลกที่ไม่หยุดนิ่ง 3.ความเปลี่ยนแปลงที่มองเห็นคือโอกาสและความท้าทาย และ 4.บทบาทภาครัฐ ในการ

ขับเคลื่อนประเทศในบริบทใหม่

(อ่านต่อหน้า 7)

ต่อจากหน้า 5

ประสารจี้

นายประสารกล่าวถึงสภาพโลกที่ไม่เหมือนเดิมมี 4 ข้อคือ ความก้าวหน้าเทคโนโลยี จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย ศูนย์อำนาจทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และกติกาและมาตรฐานจะมีความเป็นสากลมากขึ้น รวมทั้งผู้บริโภคจะใส่ใจคุณภาพชีวิตมากขึ้น ส่วนแนวคิดต่อโลกที่ไม่หยุดนิ่งนั้น คิดว่ากำลังเผชิญหลายอย่างไม่เหมือนเดิมเห็นการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง ครั้งแรกคือการใช้เครื่องจักร ต่อมาใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ และปัจจุบันใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ และอนาคตอาจเห็นหุ่นยนต์มาแทนคน (อ่านรายละเอียด น.2)

บ.ใหญ่อายุเฉลี่ย75เหลือ10ปี

นายเรืองโรจน์ พูนผล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ภูเก็ต กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง new business new frontier ว่า ธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นมาเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจที่มีอยู่แล้วเดิม เพราะฉะนั้น ในปัจจุบันนี้มีทางเลือกสำหรับธุรกิจอยู่ว่า renovate or die โดยเห็นตัวอย่างได้จากอายุเฉลี่ยของบริษัทในปัจจุบันมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ จากปกติอายุเฉลี่ยของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 75 ปีแต่ปัจจุบันลดลงเหลือ 15 ปีหรืออาจจะไม่ถึง 10 ปีด้วยซ้ำ ซึ่งมีเหตุผลมาจากการที่ผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์ ไม่ลงทุนกับเทคโนโลยี (อ่านรายละเอียด น.2)

นายธีรรัตน์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย และประธาน KASIKORN Business-Technology Group (KBTG) กล่าวในช่วงเสวนาหัวข้อ "ธุรกิจไทย..ในหน้าที่โลกไม่เหมือนเดิม" ว่า ในมุมมองของธนาคารที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นธนาคารต้องมิกลยุทธ์ที่จะรับมือได้ โดยเทรนด์หลักๆ ในโลกธนาคารคือ ลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนไปอย่างไทยเป็นประเทศศูนย์กลางของแม่โขง ชีรีเจียน รวมถึงสังคมแบบมิลเลเนียล วัยรุ่นในยุคปัจจุบันกับการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กของคนยุคเบบี้บูมเมอร์ ดังนั้น ในฐานะธนาคารจึงต้องรองรับคนทุกเซ็กเมนต์

นายธีรรัตน์กล่าวว่า เทคโนโลยีนั้น

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13954

หน้า: 1 (บนขวา), 5, 7

Col.Inch: 167.38

Ad Value: 259,439

PRValue (x3): 778,317

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกไม่เหมือนเดิมประสารจิ้มองใหม่ ชี4ปัจจัย-แนะไทยปรับตัวควรม.ผุดบ้านชรก.1.1 พันล....

นอกจากจะทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ยังทำให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจใหม่ๆ อย่างในประเทศที่พัฒนาแล้ว ระบบการทำงานของภาครัฐ ภาคเอกชนจะใกล้ชิดกันมาก เพราะฉะนั้น สิ่งสำคัญในโลก

แห่งความเปลี่ยนแปลง มี 3 ประการ คือ ผู้บริโภค เทคโนโลยี และนโยบายภาครัฐ สำหรับการรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ยังยืนยันว่ายังให้ความสำคัญกับการให้บริการทางการเงินที่ดีที่สุด โดยการปรับปรุงภาพลักษณ์ใหม่ของธุรกิจ ผ่านการสร้างอินโนเวชั่นขึ้นมาในลักษณะฟินเทค อาทิ KBTG

ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีทัศน์

นางชญาทิพ จุตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวในช่วงเสวนาว่า ในตลาดค้าปลีกมีการแข่งขันสูงมาก เพราะฉะนั้น มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวัน ทั้งจากคู่แข่งและพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับบริษัทของจึงมีวิสัยทัศน์ว่าไม่ได้เป็นแค่ผู้สร้างศูนย์การค้า แต่จะต้องสร้างโครงการที่ไม่เคยมีมาก่อน เป็นศูนย์การค้าที่มีคาเฟ่เรียกร็วดเด่น เพราะเชื่อว่าทุกความเปลี่ยนแปลงคือโอกาส สามารถให้กำเนิดสิ่งใหม่ๆ ในที่เก่าได้

นางชญาทิพกล่าวว่า อย่างจุดเริ่มต้นของสยามเมื่อ 50 ปีที่แล้ว สร้างโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล โรงแรม 5 ดาวแห่งแรกของเมืองไทยด้วยสถาปัตยกรรมแบบแปลกใหม่ ปรากฏว่าความเห็นของคนทั่วไปเมื่อ 50 ปีที่แล้วคือ เป็นโรงแรมรูปทรงประหลาด ไม่สวย แต่เมื่อเวลาผ่านไป 50 ปี บริษัทก็เข้าไปปรับปรุงพื้นที่ มีแต่ความเห็นว่างโรงแรมสวย ไม่น่าจะทุบทิ้ง ดังนั้นแล้ว สิ่งที่ตระหนักคือการสร้างคุณค่า การเข้าถึงหัวใจลูกค้า ทำให้ศูนย์การค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นสยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ ได้รับการโหวต และได้รับรางวัลมากมาย และในอีกกรณีที่จะยกตัวอย่างคือ สยามดิสคัฟเวอร์ที่จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคมนี้ คอนเซ็ปต์ที่วางไว้คือจะปรับปรุงศูนย์การค้าอย่างไรไม่ให้เป็นศูนย์การค้าเพื่อรองรับลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย

อินเตอร์เน็ตเปลี่ยนโลก

นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย ยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวช่วงเสวนาว่า เป็นตัวแทนอุตสาหกรรมที่โลว์เทคที่สุดที่มากอยู่ในครั้งนี้ เป็นตัวแทนอุตสาหกรรม

แปรรูป ชายปลา ชายกุ้งมา 40 ปี เป็นผู้ผลิตปลาทูน่ารายใหญ่ที่สุดในโลก แซร์ 20% ผู้ผลิตกุ้งใหญ่สุด มีสัดส่วนการส่งออก 20% ของกุ้งในไทย แม้จะมีขนาดอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่ แต่ส่วนตัวมองว่าโลกไม่เคยเหมือนเดิม ความเปลี่ยนแปลงมีสปีดที่เร็วขึ้นมาก และมีความซับซ้อนค่อนข้างมาก ทุกวันนี้ได้ย่นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีค่อนข้างมาก

“ผมมีธุรกิจในอเมริกา ยุโรป การเปลี่ยนแปลงในโลกค่อนข้างสำคัญกับบริษัท ทุกวันนี้ต้องติดตามภาวะสงคราม การก่อการร้าย ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของคู่ค้า บริษัทจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจ ในช่วงเวลานั้นตลอดเวลา” นายธีรพงศ์กล่าว นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า สิ่งที่จะนำเสนอคือเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่น เพื่อพูดให้ฟังว่าโลกเปลี่ยนไปเพราะเทคโนโลยีเริ่มเข้ามา เรื่องดิจิทัลเริ่มเข้ามาผูกพันทุกอุตสาหกรรม ทุกธุรกิจ ประชากรในโลก 7,400 ล้านคนใช้อินเตอร์เน็ตเกินครึ่ง ใช้มือถือ 4.6 พันล้านคน เข้าถึงอินเทอร์เน็ต 3.4 พันล้านคน มีแอปพลิเคชันที่ทำให้คนเข้าถึง 2.3 พันล้านคน สำหรับไทยมีประชากร 67 ล้าน มีคนใช้มือถือ 96 ล้าน เลขหมาย หมายถึงว่าคนไทยใช้มือถือมากกว่า 2 เลขหมายต่อ 1 คน และเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 27 ล้านคน เข้าถึงแอปพลิเคชัน 28 ล้านคน ทำให้เห็นว่าพลังอินเทอร์เน็ตขณะนี้สูงมาก

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบอกไว้ว่า จะลุยเศรษฐกิจดิจิทัล จะร่างแผนใน 3 ปี และใช้เวลาพัฒนา 20 ปี ก็ยังกังวลว่าจะทันโลกไหม เพราะขณะนี้โลกยุคดิจิทัลเปลี่ยนไปตลอดเวลา กังวลว่ากฎหมายต่างๆ ในไทยยังไม่เอื้อกับธุรกิจใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้น” นายสมชัยกล่าว

ศึกษาภาษีร้านขายยา-แว่นตา

นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมกำลังเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีเครื่องสำอางค์มูลค่าสูง กำลังหาข้อมูลผลกระทบจากการบริโภคน้ำตาลที่สูงเกินไปว่าในระดับใดที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย โดยได้หารือกับสำนักงานอาหารและยา (อย.) เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเรื่องนี้ นอกจากจะคำนึงถึงสุขภาพ

ของผู้บริโภคเป็นสำคัญแล้ว กรมยังมองถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในภาพรวมด้วยว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไร ก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการ

แหล่งข่าวกล่าวว่า คณะทำงานได้ส่งเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเรื่องการดำเนินการกฎหมายลูกทั้งหมดให้นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แล้ว ส่วนในเรื่องการเก็บภาษีอื่นๆ นั้นมีการพิจารณาตลอดเวลา แต่ยังไม่สรุปว่าจะดำเนินการอะไรบ้าง ในส่วนกรมสรรพากรกำลังเร่งขยายฐานภาษีโดยนำร้านทองให้เข้ามาอยู่ในระบบคาดว่าจะใช้เวลาถึงปลายปีนี้ ส่วนการขยายฐานไปยังร้านขายยาและร้านแว่นตานั้น คาดว่าจะมีการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะร้านค้าทองในเร็วๆ นี้ โดยขอทำใน 3 กลุ่มนี้ก่อนที่จะขยายฐานไปยังกลุ่มอื่นๆ การดำเนินการตรงนี้ไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องภาษีอย่างเดียว และต้องการดำเนินการเพื่อเพิ่มฐานของผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ขณะนี้ยังมีเพียง 4 แสนราย พบว่ามีนิติบุคคลที่เสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาอยู่ประมาณ 2 ล้านราย

นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมโรสมิล แอนด์ แกรนารี ผู้ผลิตข้าวถุงมากบุญครอง กล่าวถึงกรณีต้นทุนข้าวเปลือกสำหรับผลิตข้าวบรรจุถุงเพิ่มขึ้นว่า แม้ว่าขณะนี้ต้นทุนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม (กก.) ปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยถุงละ 5-5.70 บาท เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ใช้ผลิตข้าวถุงคือข้าวเปลือกเจ้าที่ใช้ผลิตข้าวสารขาว 5% ปรับขึ้นมาประมาณ 10% มา 2 สัปดาห์แล้ว หรือราคาข้าวเปลือกเจ้าเพิ่มขึ้น 14,000 บาทต่อตัน จาก 12,500 บาทต่อตัน แต่ผู้ประกอบการข้าวถุงจะยังไม่ปรับขึ้นราคาขายปลีกในเวลานี้ เพราะยังมีข้าวเปลือกสต็อกเก่าอยู่ ซึ่งใช้ได้อีกประมาณ 2-3 เดือนจากนี้ โดยนำราคาต้นทุนมาถัวเฉลี่ยกับต้นทุนปัจจุบัน

“เวลานี้ยังเร็วไปที่จะบอกว่าข้าวถุงขายปลีกจะปรับขึ้นราคาหรือไม่ เมื่อใด หรือต้องปรับขึ้นเท่าไร เพราะราคาต้นทุนเพิ่งขยับขึ้นมา 2 สัปดาห์ ต้องรอดูปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน เช่น ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด การแข่งขันของตลาดข้าวถุง ซึ่งปัจจุบันแต่ละแบรนด์แข่งขันกันรุนแรงมากขึ้น จัดโปรโมชั่น แคมเปญต่างๆ เมื่อซื้อข้าวถุง เช่น แคมเปญ

มติชน

Matichon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13954

หน้า: 1 (บนขวา), 5, 7

Col.Inch: 167.38 Ad Value: 259,439

PRValue (x3): 778,317

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: โลกไม่เหมือนเดิมประสารจี้มองใหม่ ชี4ปัจจัย-แนะไทยปรับตัวกรม.ผู้บ้านชรก.1.1 พันล....

ดื่ม น้ำปลา เพื่อรักษาลูกค้าทำให้ข้าวถุงปรับ
ขึ้นราคายาก” นายสมเกียรติกล่าว

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า หาก
ระบายข้าวที่เปิดประมูลรอบล่าสุด เมื่อวันที่
19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ปริมาณ 1.2 ล้าน
ตันได้หมด จะทำให้ข้าวในสต็อกรัฐบาลเหลือ
ประมาณ 11.4 ล้านตัน โดยจะเป็นส่วนที่
ระบายแบบทั่วไป (เพื่อการบริโภค) ได้ 7 ล้าน
ตัน ซึ่งสามารถนำไปทำข้าวถุง ส่งออก หรือ
จำหน่ายเพื่อการบริโภคในประเทศก็ได้ และ
ข้าวที่เหลือจะนำไประบายเข้าสู่อุตสาหกรรม
สำหรับการประมูลครั้งต่อไป ยังไม่ได้กำหนด
แต่จะประเมินสถานการณ์ตลาดก่อน อย่างไรก็ตาม
ต่อจากนี้อาจจะเปิดประมูลข้าวได้ถี่ขึ้น
หากตลาดมีความต้องการข้าวในปริมาณมาก
รวมถึงผู้ประกอบการข้าวถุงด้วย อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้กรมไม่มีนโยบายทำข้าวสารบรรจุถุงเอง
ต้องการระบายข้าวด้วยการเปิดประมูลเพื่อให้
เอกชนได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

อียูดึงไทย3ปมแก้ไอยูยู

■ บิ๊กป้อมชี้ต้องใช้เวลา รุกแรงความคืบหน้าอีกรอบม.ย.

โพสต์ทูเดย์ - อียูแนะไทยเร่งแก้ปัญหาไอยูยู 3 ประเด็น ด้านคณะทำงานเตรียมแจ้งอียูอีกรอบปลาย มิ.ย.นี้

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (อียู) ไม่ได้กดดันไทยในการแก้ปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่มีการรายงาน และไม่มีการควบคุม (ไอยูยู) แต่เป็นการร่วมมือกันทำงานมากกว่า และจากการที่คณะทำงานฝ่ายไทยเข้าชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาไอยูยูเมื่อเร็วๆ นี้ ไม่ได้มีการพูดเรื่องใบเหลืองและใบแดง แต่อียูแนะนำให้ไทยดำเนินการ 3 เรื่อง คือ 1.การติดตั้งระบบติดตามเรือ (วีเอ็มเอส) 2.กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ และ 3.การบังคับใช้กฎหมายประมง

“เรามี พ.ร.ก.ประมงปี 2558 แต่การบังคับใช้ให้ได้ทั้งหมดก็ต้องใช้เวลาบ้าง และในช่วงปลายเดือน มิ.ย.นี้ คณะทำงานฝ่ายไทยจะรายงานความคืบหน้าในการแก้ปัญหาไอยูยูอีกรอบ” พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า การแก้ปัญหาไอยูยูมีทิศทางที่ดี โดยไทยได้ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะอียูทุกเรื่อง แต่บางส่วนยังไม่เรียบร้อยจึงต้องทำต่อ

“ในเดือน มิ.ย.-ก.ค. หรืออีกราวเดือนกว่าๆ อียูจะเดินทางมาพบกับผมเพื่อหารือกัน วันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะเราตั้งใจทำทุกอย่าง” พล.อ.ประวิตร กล่าว

นายชินนทร์ ชลิตราพงศ์ นายกสมาคม อุตสาหกรรมทูน่าไทย กล่าวว่า จากการที่อียูให้ใบเหลืองกับไทยพบว่าไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมทูน่านัก เพราะมีปรับตัวและทำตามหลักสากลมานานแล้ว ทำให้อธิบายลูกค้าได้ทั่วโลกและไทยเป็นประเทศแรกๆ ที่ลูกค้ายินดีซื้อปลาทูน่าในราคาสูงกว่าปกติ เพราะเป็นปลาที่ได้จากการทำประมงอย่างยั่งยืน โดยปีนี้คาดว่าจะอุตสาหกรรมทูน่าจะขยายตัวไม่ต่ำกว่า 10% มูลค่าส่งออก 8-8.5 หมื่นล้านบาท

“ความพยายามในการแก้ปัญหาไอยูยูของรัฐมีความก้าวหน้าชัดเจน แต่เมื่อมีเรื่องของกฎหมายเข้ามา ก็อยากให้ภาครัฐใช้เวลาเอากชนปรับตัว แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาบ้าง” นายชินนทร์ กล่าว

วันเดียวกัน พล.อ.ฉัตรชัย ลงนามร่วมกับผู้ประกอบการค้าปู 7 สมาคม ซึ่งมีสมาชิก 236 ราย ลดราคาปัจจัยการผลิตในฤดูการเพาะปลูกปี 2559/2560 โดยจะลดปุ๋ยเคมีลง 20 บาท/กระสอบ และลดราคาปุ๋ยอินทรีย์ลง 30 บาท/กระสอบ



ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยง: พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีและสหกรณ์
เปิดเผยว่า ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งยาวนาน ส่งผลให้เกษตรกรขาด
รายได้จนทำให้ต้นทุนเพาะปลูกใหม่มีเงินลงทุนไม่มากพอ กระทรวงเกษตร
จึงได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสมาคมการค้าปัจจัยการผลิต 7 สมาคม
และ ธ.ก.ส.ขับเคลื่อน “โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการ
เกษตร” ตามนโยบายรัฐบาลโดยมีแผนดำเนินการรองรับฤดูกาลผลิตปี 2559/60
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ พ.ค.-ก.ย. ช่วยเหลือประชาชนใน 5 ด้าน เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกร.



ส่ง'ทูตเกษตร'บินด่วนประจำรัสเซีย

ผลักดันความร่วมมือ-ขยายส่งออกสินค้าเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 17-21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ได้ลงนามร่วมกับ นายเซอร์เกย์ เลอวีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของรัสเซีย ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนด้านการเกษตรระหว่างกัน และขยายไปยังสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน เบลารุส อาเมเนีย ได้มากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะสินค้าเกษตรไทยที่มีศักยภาพสูง อาทิ สินค้าประมง ปศุสัตว์ พืชสดและแปรรูป เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม มีคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับในคลงดรัสเชีย ซึ่งหลังจากการลงนามครั้งนี้ ทั้ง 2 ประเทศจะมีคณะทำงานร่วม (JWG) ภายใต้คณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ของคณะ



พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ

กรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-รัสเซีย เพื่อหารือร่วมกันในกรอบความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการความร่วมมือเป็นรูปธรรม กระทรวงเกษตรฯจึงเตรียมส่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ไปประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก ภายในปี 2559 เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของทีมประเทศไทย ทั้งในเรื่องการผลักดันการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยในรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช การอำนวยความสะดวกทางการค้าสินค้าเกษตร เปิดตลาดสินค้าเกษตรชนิดใหม่ๆ การติดต่อประสานงานด้านเทคนิคทางการเกษตร เช่น ถั่วลิสง เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยสามารถ

ส่งออกได้ แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคอยู่เนื่องจากรัสเซียปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ และมาตรฐานอยู่บ่อยๆ และพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเกษตร ไทย-รัสเซียให้ใกล้ชิดมากขึ้นด้วย

นอกจากการลงนามเอ็มโอยูด้านการเกษตรแล้ว ยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ ระหว่างกรมประมงของไทย กับสำนักงานเฝ้าระวังสุขอนามัยพืชและสัตว์ของรัสเซีย หรือ FSVPs เพื่อพัฒนาความร่วมมือในการควบคุมความปลอดภัยสินค้าสัตว์น้ำ อันจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและเป็นกลไกการขยายการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังสหพันธรัฐรัสเซีย

เกษตรกรผนึกกำลังภาครัฐ ลดราคาปุ๋ย 400 บาทต่อตัน

กระทรวงเกษตรฯจับมือผู้ประกอบการปุ๋ย
238 แห่ง ลดราคาปุ๋ย 400 บาทต่อตัน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรว่าจากที่ไทยประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี2557 เป็นมาส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ขาดรายได้และไม่มีผลผลิตออกจำหน่าย

การลงทุนในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ จึงมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการลงทุน รัฐบาลจึงมีเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยประสานขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรองรับฤดูกาลผลิตปี2559/60

ประกอบด้วย กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) และเอกชน 238 แห่ง จากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย สมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสิทธิ์ นายกสมาคมการค้าและธุรกิจการเกษตรไทยกล่าวว่า ทางสมาคมยินดีลดราคาปุ๋ยจากราคาตลาดอีก 20 บาทต่อกระสอบ หรือ 400 บาทต่อตัน ในตลาดนัดปัจจัยการผลิตและรับรองว่าปัจจัยที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดมีคุณภาพตามการรับรองของกรมวิชาการ

เกษตรทุกกระสอบ

นางวาร์ตน์ วีระวงกร นายกสมการการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยกล่าวว่า สมาชิกยินดีให้ความร่วมมือเพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นสืบเนื่องมากระยะยาวและเกิดขึ้นทุกมุมโลก เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกในฤดูกาลนี้ได้

นายวิมล สุขสุสร นายกสมการการค้าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย กล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมือ โดยจะให้ค่านำมาจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ ที่มีคุณภาพ จะลดราคาลง 30 บาทต่อกระสอบ หรือ 600 บาทต่อตัน เพราะวัตถุดิบสามารถหาได้ในประเทศ

นายปราโมทย์ ติรโพงวงศ์ นายกสมการคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า สมาคมผลิตวัตถุดิบอันตรายทางการเกษตรที่ถูกมองเป็นผู้ร้าย การมีโอกาสร่วมลงนามครั้งนี้ ทำให้ภาพลักษณ์ของสมาคมดีขึ้น วัตถุดิบอันตรายนี้มีทั้งผลดีและลบอยู่ที่การใช้ให้ถูกต้อง ที่ผ่านมาก็จึงจัดอบรมเกษตรกรกว่า 48,000 ราย โดยต้องรู้จักศัตรูพืชก่อนแล้วใช้ให้ตรงจุด พร้อมจัดคู่มือป้องกัน 5-10 บาท แจกให้สามารถใช้ได้ในร้าน Q-Shop และตลาดนัดปัจจัยการผลิต ในขณะที่สมาชิกจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมการผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ตอนนี้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บอยู่ 7 เดือนหมดอายุแล้วไม่สามารถนำมาทำเมล็ดพันธุ์ได้ ต้องนำมาจำหน่ายเป็นอาหาร ทั้งนี้เพราะภัยแล้งส่งผลให้เกษตรกรทำไม่ได้ ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมใช้ในฤดูกาลเพาะปลูก 2559/60 นี้ประมาณ 30,000 ตันและยินดีจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ เป็นธรรม ลดแลก แจก แถม ภายใต้เงื่อนไขโครงการประชารัฐ

เกษตรฯสั่งปฎิปรชารัฐลดกระสอบละ20บ.

● **กระทรวงเกษตรฯ** เปิด “โครงการสานพลังประชารัฐ” จับมือเอกชนช่วยเหลือเกษตรกรลดต้นทุน รองรับฤดูผลิตปี 2559/60 สมาคมปุ๋ยฯ ลั่นหั่นราคาลงอีกกระสอบละ 20 บาท ปุ๋ยอินทรีย์ลดกระสอบละ 30 บาท ด้านสมาคมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว “ลดแลก แจก แถม”

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในพิธีลงนามและประกาศเจตนารมณ์ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ว่าจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2557 เป็นมาส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างเต็มที่ ขาดรายได้และไม่มีผลผลิตออกจำหน่าย การลงทุนในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่จึงมีเงินลงทุนไม่เพียงพอ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการลงทุน รัฐบาลจึงมีเป้าหมายสนับสนุนปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ โดยประสานขอความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน ภายใต้

โครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตทางการเกษตรรองรับฤดูกาลผลิตปี 2559/60

นายเปล่งศักดิ์ ประกาศเกสัช นายกสมาคมการค้าและธุรกิจการเกษตรไทย กล่าวว่า ทางสมาคมยินดีลดราคาปุ๋ยจากราคาตลาดอีก 20 บาทต่อกระสอบหรือ 400 บาทต่อตัน ในตลาดนัดปัจจัยการผลิต และรับรองว่าปัจจัยที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดมีคุณภาพตามการรับรองของกรมวิชาการเกษตรทุกกระสอบ

นายวิมล สุขสุสร นายกสมาคมธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพไทย กล่าวว่า พร้อมให้ความร่วมมือ โดยจะให้คำมั่นว่าจะผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยชีวภาพ ที่มีคุณภาพ และจะลดราคาลง 30 บาทต่อกระสอบ หรือ 600 บาทต่อตัน เพราะวัตถุดิบสามารถหาได้ในประเทศ

ด้าน นายปราโมทย์ ติรไพรวงศ์ นายกสมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร กล่าวว่า สมาคมผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ทางการเกษตรที่อุทุมม

เป็นผู้ร้าย การมีโอกาสเข้าร่วมลงนามครั้งนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของสมาคมดีขึ้น วัตถุประสงค์รายนี้มีทั้งผลดีและลบ อยู่ที่การใช้ให้ถูกต้อง ที่ผ่านมาจึงจัดอบรมเกษตรกรกว่า 48,000 ราย โดยต้องรู้จักศัตรูพืชก่อนแล้วใช้ให้ตรงจุด พร้อมจัดคู่มือประชารัฐ 5-10 บาท แจกให้ สามารถใช้ได้ร้าน Q-Shop และตลาดนัด ปัจจัยการผลิต ในขณะที่สมาชิกจะถูกตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ

ส่วน นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว กล่าวว่า ขณะนี้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บอยู่ 7 เดือนหมดอายุแล้ว ไม่สามารถนำมาทำเมล็ดพันธุ์ได้ ต้องนำมาจำหน่ายเป็นอาหาร ทั้งนี้ เพราะภัยแล้งส่งผลให้เกษตรกรทำนาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมใช้ในฤดูกาลเพาะปลูก 2559/60 นี้ ประมาณ 30,000 ตัน และยินดีจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่เป็นการลด แลก แจก แถม ภายใต้เงื่อนไขโครงการประชารัฐ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: โลกธุรกิจ/เกษตร-สิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 25 พฤษภาคม 2559

ปีที่: 37

ฉบับที่: 12818

Col.Inch: 14.14

Ad Value: 12,726

หน้า: 13(บนขวา)

PRValue (x3): 38,178

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ร่วมมือ



ร่วมมือ : พล.อ.ประสพ สุภเกษตร เลขาธิการ รว.เกษตรและสหกรณ์ พร้อม นาย
เสนอ ชูจันทร์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร และสถาปนาสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
เมื่อเร็วๆ นี้